

(สำเนา)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและการสอบความเหมาะสม
กับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) สำหรับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบดังกล่าว ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้เสร็จสิ้นแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม
และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยเรียงตามลำดับ ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๔๐๐๒	นางสาวณัฐธินิชา ถือทอง
๒	๔๐๐๓	นางสาวเทพสุดา ดีแจ้ง

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ในตำแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ได้ทราบว่า

๑. บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวง
ยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นี้ ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล
เมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป แต่ถ้ามีการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก
และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ใดขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นี้
ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวภายในเวลาที่กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

๓. หากปรากฏ...

๓. หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบฯ ถึงแม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกก็จะมีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก

๔. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลำดับที่ ๑ (ตามจำนวนตำแหน่งที่ว่าง ๑ อัตรา) มารายงานตัวในวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อแจ้งความจำนงขอรับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก พร้อมทั้งเริ่มปฏิบัติงานในวันดังกล่าว (ตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครฯ) โดยให้มารายงานตัวเวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาคารกระทรวงยุติธรรม แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ โดยไม่ประสงค์จะรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) วัลลภ นาคบัว

(นายวัลลภ นาคบัว)

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศศิกันต์ เย็นเยือก)
นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ

ชนิษดา คัด/ทาน